

# รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้)

สมัยที่ 24 ครั้งที่ 5/2557

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมธุรกิจไม้

## รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

1. คุณจิรวัดน์	ตั้งกิจงามวงศ์	บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์	นายกสมาคมฯ
2. คุณเอกชัย	ตั้งกิจงามวงศ์	บจก. ลายวิจิตร	อุปนายก
3. คุณกิตติ	ขอถาวรวงศ์	บจก. ไม้บัวทอง (1997)	อุปนายก
4. คุณประเสริฐ	เอี่ยมดีงามเลิศ	บจก. เอี่ยมวัฒนา	อุปนายก
5. คุณทศพล	ภาณุพัฒน์พงศ์	บจก. โกลเด้นกรุ๊ปมาสเตอร์เทรด	ผู้แทน (อุปนายก)
6. คุณไพศาล	เนตรประเสริฐกุล	หจก. ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์	อุปนายก
7. คุณการุณ	ไกรระวี	บจก. อ้อมใหญ่ค้าไม้ (2002)	สมาชิกสัมพันธ์
8. คุณเอกสิทธิ์	อเนกสิทธิสิน	บจก. ไม้ลายวิจิตร	เลขาธิการ
9. คุณสุพจน์	สนชัยวานิช	บจก. ประกอบอินเตอร์ลัมเบอร์	รองเลขาธิการ
10. คุณประชา	ถาวรจิระอังกูร	บจก. สันทวีอุตสาหกรรมไม้	กรรมการ

## วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกล่าวขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กล่าวเปิดประชุมเวลา 13.30 น.

## รายงานกิจกรรมประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557

คุณจิรวัดน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/การประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม
16 กันยายน 2557	ร่วมสัมมนาปรับปรุงความเห็น แผนการดำเนินงาน กพข.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์	คุณจิรวัดน์, คุณเอกสิทธิ์
20 กันยายน 2557	รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมงานสัมมนา "DESIGN WITH WOOD" จัดโดย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และ AHEC ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	คุณจิรวัดน์, คุณการุณ, คุณสุพจน์, คุณประชา, คุณเอกสิทธิ์, คุณปนัดดา

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม/การประชุม	ผู้เข้าร่วมประชุม
3 ตุลาคม 2557	เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุย กับ ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	คุณจิรวัดน์, คุณเอกสิทธิ์
13 ตุลาคม 2557	ร่วมประชุมคณะทำงานเรื่อง การจัดทำเรื่อง การปฏิรูปการป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผู้ปลูกไม้ภาคเอกชน ณ สมาคมธุรกิจไม้	คุณจิรวัดน์ คุณประเสริฐ, คุณสมบัติ, คุณการุณ, คุณเอกสิทธิ์
15-18 ตุลาคม 2557	เดินทางศึกษาดูงาน Canton Fair ครั้งที่ 116 (งานอุตสาหกรรมหนัก) ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน	ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน
21 ตุลาคม 2557	ร่วมประชุม ครั้งที่ 186 สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกวางฮั่วตั้ง อาคารไทยซีซี ถนนสาทรใต้	คุณกิตติ, คุณเอกสิทธิ์, คุณกมลทิพย์
24 ตุลาคม 2557	ร่วมประชุมเสวนาเรื่อง ทิศทางสถานการณ์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย (โดย ดร.ชนวรรธน พลวิชัย หัวหน้าโครงการ) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	คุณจิรวัดน์, คุณเอกสิทธิ์
27 ตุลาคม 2557	คณะทำงานร่วมเตรียมงาน การจัดประชุม กับ สภาหอการค้าไทย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ สมาคมธุรกิจไม้	คุณจิรวัดน์, คุณการุณ,คุณเอกสิทธิ์, คุณปนัดดา,คุณกมลทิพย์

### มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 24 ครั้งที่ 4

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุม สมัยที่ 24 ครั้งที่ 4  
ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 4  
เป็นเอกฉันท์

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 สรุปการจัดตั้งตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ได้สรุปรายงานของนายกกิตติมศักดิ์ ที่  
ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ดังรายงานต่อไปนี้ รบกวนที่ประชุมร่วมกัน  
พิจารณา

ลำดับ	ตำแหน่ง	รายชื่อ	ชื่อกิจการ
1	นายกิตติตติมศักดิ์	ดร.บุญทรง ศรีเพ็ญพงษ์	บริษัท บุญศรีพาณิชย์ จำกัด
2	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณเกียรติ วงศาริยานิช	บจก. เกียรติวัฒนาค้าไม้(1995) จำกัด
3	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณเกษม วงศ์ภัทรกุล	บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
4	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณกมล เกิดบัญญัติ	หจก. กมลกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
5	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณสมเกียรติ เหล่าชำนานูวานิช	บริษัท เกียรติบุญชัยค้าไม้ จำกัด
6	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณอารีย์ ภูสมบุญ	บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด
7	นายกิตติตติมศักดิ์	คุณสุรศักดิ์ เอี่ยมดีงามเลิศ	EHS Group Thailand
8	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายไพบุลย์ อธิพันธุ์อำไพ	บริษัท ลีโอดูดอิมแพ็ค จำกัด
9	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายรงค์ ผ่องเมฆินทร์	บริษัท คุณโหมว จำกัด
10	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายวสันต์ องค์กรวุฒิเวทย์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เองვნหวอด
11	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายณรงค์ศักดิ์ เซาว์ววิญญู	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสงเสริมค้าไม้
12	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายเกียรติ ชาญ	บริษัท พัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์ จำกัด
13	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายกรี ไกรระวี	บริษัท อ้อมใหญ่ค้าไม้(2002) จำกัด
14	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายณรงค์ สารสมบัติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรวงพาณิชย์
15	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายเวโรจน์ ลออวารเกียรติ	บริษัท ลอออกิจ จำกัด
16	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายเกรียงศักดิ์ วงศาริยานิช	บริษัท ตั้งแข็ง จำกัด
17	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายประยูร โชติบุญเรือง	บริษัท โชติพิพัฒนค้าไม้ จำกัด
18	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายอุทัย วงศ์อัสวเทพชัย	หจก. บางแคเหนือค้าไม้ธนบุรี
19	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายจรัส อิงค์รัตนกุล	บริษัท บางกอกสินพนา จำกัด
20	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายวิเชียร เนตรประเสริฐกุล	หจก. ไฟศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์
21	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายกิตติ เลิศวสิน	บริษัท เลิศพนาค้าไม้ จำกัด
22	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายวีระชัย ชูประภาวรรณ	บริษัท สินอุดมพาณิชย์(1981) จำกัด
23	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายทวีชัย อรามรัมย์กุล	บริษัท ไม้แสงวิวัฒน์(1988) จำกัด
24	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายวิวัฒน์ สุวิวัฒน์ชัย	บริษัท ต.วิวัฒน์ค้าไม้(1982) จำกัด
25	ที่ปรึกษากิตติตติมศักดิ์	นายสุรัชย์ สนชัยวานิช	บจก. ประกอบอินเตอร์ลัมเบอร์
26	ที่ปรึกษา	นายจารุพันธ์ จารโยภาส	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องเรือน
27	ที่ปรึกษา	ผ.ศ.อำไพ เปี่ยมอรุณ	คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
28	ที่ปรึกษา	ร.ศ.ทรงกลด จารุสมบัติ	คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
29	ที่ปรึกษา	คุณสุทิน พรชัยสุรีย์	บริษัท เขามหาชัยพาราวิวด์ จำกัด
30	ที่ปรึกษา	คุณสงจิว แซ่เฮ้ง	ที่ปรึกษาด้านธรรมเนียมจีน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และทำหนังสือเชิญทุกท่านอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้โดยในส่วนของที่ปรึกษาให้แบ่งเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์ และตำแหน่งที่ปรึกษา สำหรับที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา ให้ทำหนังสือถึงคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบในการส่งชื่อที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสมให้กับทางสมาคมฯ ด้วย

### 3.2 สรุปผลการจัดทำเรื่องการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกับ สมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผู้ปลูกไม้ภาคเอกชน

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ ได้แจ้งว่าจากการที่ทางคณะทำงานได้ร่วมกับทางสมาคมโรงเลื่อยจักร และกลุ่มผู้ปลูกป่าภาคเอกชน ในการร่างข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยได้มีการสรุปเป็นเอกสารล่าสุดในวันที่ 13 -10-2557 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ-1 นี้มาให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ทางคณะทำงานได้ติดตามสถานการณ์ และช่องทางการยื่นข้อเสนอผ่านทางองค์กรต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

### 3.3 สรุปผลการศึกษาดูงาน Canton Fair ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขานุการสมาคมฯ แจ้งว่าตามที่สมาคมฯ ได้รับงานดำเนินกิจกรรมให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน 2 กิจกรรมคือ

1. กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้เข้าสู่ AEC ประจำปีงบประมาณ 2557 (โดยมีกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 15 กิจการ)
2. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและของตกแต่งสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2557 (โดยมีกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 กิจการ)

ในการนี้ทางสมาคมฯ จะนำบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 กิจการ จัดไปศึกษาดูงานกวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 116 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2557 โดยมีร่างกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ 15 ต.ค. 57	เดินทาง และ City tour
วันพฤหัสบดีที่ 16 ต.ค. 57	ศึกษาดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 (canton fair)
วันศุกร์ที่ 17 ต.ค. 57	ศึกษาดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116
วันเสาร์ที่ 18 ต.ค. 57	City tour และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดยได้มีคณะผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน โดยการเดินทางในครั้งนี้ได้มีการเดินทางผ่านทางเมืองมาเก๊า เขตปกครองพิเศษ ประเทศจีน ซึ่งข้อดีก็คือ สามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินราคาประหยัด และยังได้เยี่ยมชมเมืองมาเก๊า อีกด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาดูงานต้องถือได้ว่างาน Canton Fair ครั้งที่ 116 นี้เป็นงานที่ใหญ่มาก โดยประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าต่าง ๆ ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมงานนี้จะได้รับความรู้ เทคโนโลยี ในสายงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีโอกาสในการติดต่อเจรจาธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## **วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**

### **4.1 ร่วมกับสมาคมโรงเลื่อยจักรจัดงานประชุมร่วมกับสภาหอการค้าในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557**

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าจากการที่ได้มีการประสานงานผ่านทางสภาหอการค้าไทย ในการเข้าเยี่ยมเยียนสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิก และร่วมประชุมกับทางสมาคมธุรกิจไม้ และสมาคมโรงเลื่อยจักร จึงได้มีการกำหนดวันเป็นวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 นี้ โดยมีรายชื่อบุคคลผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
- คุณคมสัน โอภาสธาวาร รองประธานกรรมการ
- คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ
- และคณะกรรมการ

สมาคมธุรกิจไม้ – คุณจิรวุฒิ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ

สมาคมโรงเลื่อยจักร – คุณประเสริฐ เอี่ยมดิงามเลิศ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ

โดยวาระการประชุมจะเป็นการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของทางสมาคมธุรกิจไม้ และสมาคมโรงเลื่อยจักร และข้อเสนอต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มธุรกิจไม้ได้ประสบปัญหาอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูป การป่าไม้ การจัดการป่าเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยจะปรึกษากับทางสภาหอการค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนของภาคเอกชนที่จะช่วยในการหาแนวทางการผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับทางกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกับการดำเนินการจัดประชุมร่วมกับทางสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย

### **4.2 รับรองรายงานการเงิน รายรับ-รายจ่ายของสมาคม ฯ**

คุณการุณ ไกรระวี ผู้อำนวยการสมาคมได้แจ้งรายรับ – รายจ่ายของสมาคมประจำเดือนกันยายน 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ-รายจ่ายของสมาคมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 อย่างเป็นทางการ

## **วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ**

### **5.1 สรุปผลการเข้าร่วมงาน “4<sup>th</sup> Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance” 22-24 October 2014, Vientiane, Lao PDR**

คุณประเสริฐ เอี่ยมดิงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร และอุปนายกสมาคมธุรกิจไม้ ได้แจ้งว่าจากการที่ได้เข้าร่วมประชุม “4<sup>th</sup> Sub-Regional Training Workshop on Timber Legality Assurance” ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น โดยได้ร่วมคณะเดินทางไปกับทางเจ้าหน้าที่จากทางกรมป่าไม้ โดยเป็นการฝึกอบรมการทำระบบ TLAS หรือ Timber Legality Assurance ของทางประเทศลาว ซึ่งได้เห็นแนวทางในการจัดทำระบบการรับประกันความถูกต้องของไม้ เพื่อให้รองรับกับระบบ EU-Flegt ของสหภาพยุโรป ซึ่งทางประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่เช่นกัน

**ที่ประชุม** รับทราบ

**5.2 สรุปผลการร่วมงาน “DESIGN WITH WOOD” จัดโดย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และ AHEC วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์**

คุณจิรวัดณ์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมฯ แจ้งว่าได้รับเชิญจาก American Hardwood Export Council และสำนักงานทูตเกษตร สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา และร่วมงาน Design with Wood ในวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเป็นงานสัมมนาที่มีนักออกแบบ 2 ท่านมาบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบโดยเน้นในเรื่องการใช้ไม้ รวมถึงยังมีการแสดงนิทรรศการอีกด้วย

โดยผลจากการที่ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางโครงการนี้จะทำให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของการใช้ไม้ ซึ่งประเทศไทยเองยังมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของการใช้ไม้น้อยอยู่ โดยผู้ใช้ไม้ก็จะเล็งไปใช้วัสดุทดแทนชนิดอื่นแทน ซึ่งผลจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับสื่อนิทรรศการต่างๆ ที่แสดงในงานนี้มาไว้ยังที่พื้นที่ของทางสมาคมฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้อีกต่อไป รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ถึงประโยชน์ และคุณค่าของการใช้ไม้ให้กับแขกผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนสมาคมฯ อีกทางหนึ่งด้วย

**ที่ประชุม** รับทราบ

นายกสมาคมกล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมและแขกผู้มีเกียรติ ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ประธานที่ประชุม



(นายจิรวัดณ์ ตั้งกิจงามวงศ์)

นายกสมาคม

ตรวจบันทึกการประชุม



(นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน)

เลขาธิการสมาคม